

QUI-VI Ở MIỀN HẬU GIANG

Khi nào Qui-vi muốn mua xe mới, sửa xe nhà, đóng thùng xe, may mũ xe, may nệm xe, sơn xe, mua đồ phụ tùng, và ruột, dầu súng SIHELL, dầu nhớt, nước, v.v.v.v.....

Xin trước hãy do nơi:

Hàng NGUYỄN-THANH-DIÊM

Tại góc đường Chợ-Hòa và Nữ-Trinh. — VINH-LONG (Trung-ương Nam-kỳ)

Hàng này của người An-nam sáng lập, có xe mới thiết-tốt để bán, có thợ thợ thiện nghệ và máy móc đủ thứ mà làm mọi việc đều hường cho Qui-vi vừa lòng: Công chuyện làm đã mau, khéo và chắc chắn. Giá cả phải chăng, rẻ hơn các nơi. Mời lui thương nghị phương tiện.

Lợi ngày giờ và ít tốn phí cho Qui-vi hơn là đi nơi khác.



Giờ tắm hầu kẻ. Bể lững lờ chạng chạng. Cuộc vui chơi nơi bãi biển. Thoan bươm lượn ngoài khơi
NGƯ ÔNG KÈ BÀI HẠT
Đường sây thì **BIẾT BAO CẢNH LỊCH TRÁI QUA**, hà chẳng nên mượn máy **« KODAK »** chụp làm dấu tích!

Hãy đến lựa mau mau máy chụp hình hiệu **« KODAK »** nơi chỗ làm Đại-ly
PHARMACIE PRINCIPALE
ở ngang nhà hát Tây-Saigon.

Hồn hiêu rất vui lòng đem đủ các kiểu ra cho chư-tôn chọn lựa

Con nít khi động một tuổi rồi thì sức nó đã mạnh nên bố nhiều lần mà không thiết nó. — Vậy nên cho nó dùng bột bé hiêu:

PHOSCAO



Thờ bột bé này rất đại ích vì nó ngọt sảng, uống khỏe đường, chẳng những người lớn dùng nó mà thời, mà con nít mà uống nó cũng lợi lắm, để bổ sức lại mau lớn. — Bột bé này nó cũng phải tu.

Đại-ly nội xứ Đông-pháp:

L'Union Commerciale Indochinoise & Africaine

Những ngành ở: Saigon, Pnom-penh, Maiphong, Hanoi, Namdinh, Benthay, Thalbinh, Yunnanfou, Tourane, Hue, Quinhon, Nhatrang, Donghol, Thuxa.

PHOSPHATINE FALIERES

Bột tu PHOSPHATINE FALIERES đánh bột tu này, làm gọi dùng trong bếp thổi bằng củi khô kinh lắm. Nó làm cho bếp tu này, làm gọi dùng trong bếp thổi bằng củi khô kinh lắm. Nó làm cho bếp tu này, làm gọi dùng trong bếp thổi bằng củi khô kinh lắm.

XIN LƯU Ý

Bên hiệu NHÌ-THIÊN-ĐƯỜNG đã được phòng ở tại đường Can on môn bài số 38 Cholon. Kinh của cũng lực, chầu chầu trên chỗ đứng làm tượng: Tu bốn phía khai trương tới này mong xin chư tôn đại lượng, nên thăm-chả cúng ngày sáng đường. Hãy đến hầu các thăm cửa quán. Vì sợ mà bốn phía chẳng nơi khác, tôn của hao công, nhiều kẻ ra như từ thức thần hiệu để giúp ích cho chư tôn trong khi đi gầy mua dầu. Chầu đi một đày có kỷ gian nó gác đã tư lợi không hề đến nonn hai mạng, nó làm ra những thức bộ hạ cho có chừng, còn người sẽ làm những hộp, xe gỗ, v.v.v. và giăng lụa trên bốn phía mà gửi bán khắp nơi, để cho chư tôn làm tượng của bốn phía chớ ra. Vì lễ lại mua thì chẳng nói một thuốc của NHÌ-THIÊN-ĐƯỜNG, nên sợ chư tôn chẳng xem kỹ mua nó uống thì rất lợi cho sanh mạng. Nhất là vận ứng nhĩ-thiên-dầu thì chẳng nó mao nhiều hơn hết: ông xin tục-chả chư tôn ai muốn mua, thuốc của bốn phía NHÌ-THIÊN-ĐƯỜNG, thì hãy xem cho kỹ hình ảnh phật nhập số hiệu N. T. Đ. để lấy.

Văn tức về lời tức trong thuốc-chả chầu tôn lưu ở chỗ làm.
Cholon, le 6 Juin 1928.
NHÌ-THIÊN-ĐƯỜNG,
đang phòng 38 rue Canton 38 Cholon

Dịp tốt

Nhơn dịp gần về nghỉ bên Pháp-quốc nên muốn bán một cái xe hơi con mới hiệu **« DE DIEM BOUTON »**, mới mà lực, sức khỏe ngời.
Xin do nơi báo quán.

SÁP MỠ

Cố Ba
PACHOD FRÈRES & Co LYON



Nếu Chư-qui vi muốn dùng một cái đèn sáng đẹp, máy chạy rất đúng, giá lại rẻ thì qui vi kiếm cho đúng thứ đèn-ho **« EBEBERHARD »** của ban tại hãng L. CAEFORT ở Saigon và Pnom-Penh. Tại hãng này cũng có nhiều đèn-dòng-khác rất tốt, bằng đồng và bằng sắt-vàng, cũng có đèn bằng bạc sơn lộng vàng thiết-tang và bằng kim.
Xin mời Chư-qui vi đến giờ ngọ tại hãng chọn lựa chắc sẽ đáng mua g.

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE
CARREAUX & MOSAIQUES
Maison Fondée en 1909
rue d'Aras et Lucie Lacouture
CHODUI SAIGON

Gạch bông tốt thường hàng, nhiều kiểu mới rất xinh đẹp làm bằng Xi-măng đủ thứ màu và các vật dụng đều ở Pháp quốc lại.

Xin mời qui vi đến xem, kính chào hàng mới bày, đẹp lắm. Giá bán hạ xuống rất nhiều. Xin vì 1 thư hỏi bán giá mới bán-hiêu sẽ gọi cho.

VỎ RA THÙNG THÁ
hàng ở đường Lucien Lacouture. — Chodui.
gần trụ linh tập 0 ma.

BỆNH TIÊM-LA

Trị cách mới, có thuốc uống vào lỗ miệng, thuốc liêu **SIGMARGYL**

Thuốc liêu Sigmargyl, trong đời có một, biến-nghiệm đem hết, có gồm ba vị thuốc quý trị bệnh viêm-tu để có danh.

Thuốc liêu Sigmargyl, uống một, hết kỳ bệnh, làm mùa, và tích lành tình, mau mà tươi tốt lại, rất lợi.

Thuốc liêu Sigmargyl, không độc-lin, uống khi nào bị hư đơng đơng trong bao-củi cũng trong ruột gan chỉ có.

Thuốc liêu Sigmargyl, nhiều người dùng trị bệnh viêm-tu, đã có dùng thường, cho là thuốc lành thì, không khi nào sợ thuốc.

Thuốc liêu Sigmargyl, uống thế thuốc chích hay thuốc, dùng đã ít hơn, lợi kinh đời.

Nơi làm lợi, thuốc vị bình hay đã nhiều quan lượng, cao học nhân chất, miệng uống về thì lợi cũng rất thêm thuốc lợi vào, nó về.

Bệnh tiêm-la và cách trị bằng thuốc SIGMARGYL

Hàng làm. LABORATOIRE CHIMIO-THÉRAPIE, 2, Place du Théâtre-Français, PARIS
Thuốc liêu Sigmargyl, có bán cùng các nhà bán thuốc.

Dầu hỏa Mỏ neo

Liệt vị hãy mua thứ dầu hỏa hiêu: Mỏ Neo (Le Pétrole Ancres) của hãng Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles mà dùng. Dầu này thấp ừ hao, đã sáng suốt mà không có khói. Thệt là thứ dầu tốt nhất hàng-trang Hoàng-châu.



Trong Lục-châu các item thay mới cho hiêu Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles đều có bán thứ dầu hỏa này. Trong Lục-Tinh anh em muốn hỏi thăm đều chi, xin về thư cho hãng Compagnie Franco-Asiatique des Pétroles ở Saigon đường d'Aras, số 4. Ông chú bằng sẽ hồi am lập tức.

BỘT THẦU KHOA V

Hội thảo công-việc về tạo-tên, kỹ-nghệ về thương-nghiệp Đông-Pháp

Công ty HÒA-KINH
1. Hàng trưng-bày công-việc to-tải, bằng xe chạy đường sắt.
2. Hàng trưng-bày công-việc thương, bằng xe-bộ cùng các xe chở -chạy các khác.
LÀNH CHỖ MỎI NGAY:
Nhiều là: 450/ tháng uống.
Là làm là: 50/ tháng uống.
VỀ CHỖ LÀNH CHỖ CHUYỂN:
M. HỒ-VÂN-KINH là công ty HÒA-KINH chớ từ... 1928 tới...
Septembre 1926 được: 200.000 lita - công việc
QUẢN-LY: M. HỒ-VÂN-KINH và NGUYỄN-CÔNG-HÒA.
HỘI QUẢN: 139 rue Pallier, Saigon

INJECTION PEYRARD

Thuốc tiêm này chỉ cần vài lần tiêm và bệnh sẽ khỏi hẳn. **ĐỂ TRỊ BỆNH BẠC-LIỀU** một hai hay là có thể nói như sau:
Trước hết người bệnh phải rửa sạch tay và mặt bằng nước ấm. Rồi người bệnh phải rửa sạch tay và mặt bằng nước ấm. Rồi người bệnh phải rửa sạch tay và mặt bằng nước ấm.

NGÀY THƯ CỬ HẬU ĐẾN
Ngày thi cử hạn đến, những học-viên là do nhiều kiến thức, nhất là khoa Sử-ký mà học chữ lại cũng rất trong sáng, có nhiều trẻ biết lo xa, hay đượng tên trước nhiều thí sinh có trung thực, cũng nhiều đến 50-60, gọi mua sách « Sadek Hiep-Vo-chi » vì sách này có những lợi ích nước-nhà cho người mua nữa, về như như sự lịch đức Gio-Lang, lịch-sử ngày Tân-Sử, lịch sử nước Ché-Bô-Lô, và nhiều công tác Nam-Trang.
Hàng gọi mua về một hai lần. Tác-phẩm là w người viết là H. B. de Tardieu, Saigon. Giá mỗi cuốn là 1 \$ 50 - xu phí làm một cuốn.
Có thể mua tại Saigon: nhà L. J. Thiet. Tiền Thanh-Chau, là Roland Garros. Tiền Thanh-Chau, 33 Rue Babouin. Tiền Thanh-Chau, 33 Rue Babouin. Tiền Thanh-Chau, 33 Rue Babouin.

